



Asul na Sobre na PROGRAMA



LAYUNIN NG PROGRAMA

Nilalayan ng programa na matulungan ang mga miyembro ng komunidad ng Chino na may kundisyon o kapansanan na maaaring maglimita sa kanilang komunikasyon sa mga tagapagpatupad ng batas o iba pang tauhan ng serbisyong pang-emergency.

Makakatulong ang programang ito na iugnay ang puwang sa pagitan ng tagapagpatupad ng batas at mga indibidwal na may mga espesyal na kundisyon o kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagamitang isinusulong ang kamalayan, pinapadali ang mas mahusay na komunikasyon, at tinitiyak ang mga mas inklusibong pakikipag-ugnayan.

TUNGKOL SA PROGRAMA

Ang "Programang Asul na Sobre" ng Kagawaran ng Pulisya ng Chino ay isang proaktibong programa upang mapahusay ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga nagpapatupad ng batas at mga indibidwal na mayroong autism spectrum disorder o iba pang hamon sa komunikasyon. Kabilang sa programa ang pagbibigay sa mga kalahok ng isang asul na sobre na naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa indibidwal, kasama ang impormasyon ng lisensya sa pagmamaneho, pagpaparehistro ng sasakyan, kasalukuyang insurance, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa emergency.

PAANO ITO GUMAGANA

Gumagana ang Programa ng Asul na Sobre sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa isang indibidwal na ipakita ang logo ng Asul na Sobre o ilabas ang Asul na Sobre kapag nakipag-ugnayan sa tagapagpatupad ng batas o iba pang tauhan ng serbisyo sa komunidad.

Maaaring maglaman ang mga produktong may tatak ng Asul na Sobre ng pagkakakilanlan ng indibidwal, impormasyon sa pakikipag-ugnayan o mga nauugnay na dokumento sa pagpapatakbo ng sasakyan tulad ng pagpaparehistro ng sasakyan at patunay ng insurance. Walang bahagi ng pagpapatula ng Programa ng Asul na Sobre; samakatuwid, boluntaryo ang programa at sarili ang magpapatupad.

Ang mga sumusunod na item ay makukuha nang libre sa Kagawaran ng Pulisya ng Chino:



- Asul na Sobre
- Lanyard
- Sticker sa Pagkakakilanlan



Kasosyo ng Komunidad sa:

Makipag-ugnayan sa Espesyalista sa Mga Ugnayan ng Komunidad na si Andrea Fletcher



909 - 334 - 3217



Afletcher@chinopd.org



Programa ng Tagapag-alaga

LAYUNIN NG PROGRAMA

Ang Programa ng Tagapag-alaga ay isang boluntaryong programa na idinisenyo upang matulungan ang mga opisyal ng pulisya kapag nakikipag-ugnayan sa mga indibidwal na may mga kapansanan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa autism, dementia, schizophrenia, at iba pang hamon sa pag-unlad o kalusugan ng isip. Nagbibigay ang boluntaryong programang ito sa mga opisyal ng mahahalagang impormasyon, gaya ng mga makakaugnayan sa emergency, pisikal na paglalarawan, natukoy na gawain, at partikular na pangangailangan, na nakakatulong na mapahusay ang pagtugon at komunikasyon sa panahon ng mga emergency.

TUNGKOL SA PROGRAMA

Ang "Programa ng Tagapag-alaga" ng Kagawaran ng Pulisya ng Chino ay isang boluntaryong programa na isinusulong ang komunikasyon at nagbibigay sa pulisya ng agarang access sa mahalagang impormasyon tungkol sa mga indibidwal na may kapansanan. Magbibigay ang programa sa pulisya ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa emergency, mga detalyadong pisikal na paglalarawan, pagtukoy ng pagkakakilanlan sa larawan, mga natukoy na gawain, mga paboritong pasyalan, o mga espesyal na pangangailangan ng indibidwal. Maaaring makatulong ang impormasyong ito sa mga opisyal sa pakikipag-ugnayan sa, paghahanap ng tirahan para sa, o pangangasiwa sa isang emergency na kinasasangkutan ng isang indibidwal na may mga kapansanan.

PAANO ITO GUMAGANA

Boluntaryo ang Programa ng Tagapag-alaga. Ang mga tagapag-alaga o katiwala ng mga indibidwal na may mga kapansanan ay boluntaryong nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang kundisyon at mga partikular na pangangailangan, kabilang ang mga kagustuhan sa komunikasyon, nakakapukaw ng pansin, at nakaka-trigger. Isusumite ang impormasyon online at itatabi para sa opisyal na paggamit ng Kagawaran ng Pulisya ng Chino, na gagamitin lamang sa panahon ng mga emergency. Hinihikayat ang mga tagapag-alaga na magbigay ng mga abiso sa anumang pagbabago sa kundisyon o mga pangangailangan ng indibidwal upang matiyak na ang mga opisyal ay mayroon ng pinakanapanahong impormasyon.



Kasosyo ng Komunidad sa:



Makipag-ugnayan sa
Espesyalista sa Mga Ugnayan ng
Komunidad na si
Andrea Fletcher



909 - 334 - 3217



Afletcher@chinopd.org